

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Quang Nhiều. Thủ tướng Belarus thăm và làm việc tại Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2023. - Ngày 08 tháng 12. - Tr.1.

Ngày 07/12/2023, Thủ tướng Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus đã thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Thủ tướng cho rằng, Belarus có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án xử lý rác thải, tái chế nhựa, lốp xe cũ và mong muốn hợp tác với Hưng Yên trong lĩnh vực này; hy vọng thời gian tới lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện để mở rộng “Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Maz Asia” và sớm triển khai Dự án “Nhà máy sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm”. Nhân dịp này, Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Belarus đã thăm quan Công ty Cổ phần Maz Asia và trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam tại khuôn viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Chế biến thực phẩm Áu Việt tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động...

ĐC.2

02. Huyền Loan. Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động//Đại biểu nhân dân. - 2023. - Ngày 04 tháng 12. - Tr.7.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh đã có nhiều cải tiến về công tác chuẩn bị nội dung, cách thức điều hành của chủ tọa kỳ họp. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công 17 kỳ họp (5 kỳ họp thường lệ và 12 kỳ họp chuyên đề). Các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết định, cụ thể hóa đầy đủ với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, việc sắp xếp bố trí nội dung khoa học, hợp lý; rút ngắn thời gian đọc báo cáo đã giúp đại biểu có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu, thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các nội dung định hướng thảo luận tập trung vào những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề cử tri và Nhân dân toàn tỉnh quan tâm.

ĐC.222

03. Bảo Trâm -Thu Phương. Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Hiệu quả từ việc quản lý, điều hành trên nền tảng số//Đại biểu nhân dân. - 2023. - Ngày 04 tháng 12. - Tr.7.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính, góp phần tăng tính liên thông trong trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động giữa HĐND các cấp đã được

Thường trực HĐND tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng. Xác định đây là xu hướng phát triển tất yếu, HĐND tỉnh đã từng bước triển khai lộ trình chuyển đổi số, trước hết là trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó, đã khắc phục những bất cập trong chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí; hỗ trợ hiệu quả cho đại biểu trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

ĐC.222

04. Bảo Trâm. Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh Hưng Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động giám sát//Đại biểu nhân dân. - 2023. - Ngày 04 tháng 12. - Tr.7.

Theo đánh giá của các đại biểu HĐND tỉnh, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND đã xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát hơn; không để trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng giám sát; tổ chức giám sát công khai, sát dân, sát cơ sở, có kết hợp giữa giám sát chuyên đề với giám sát thường xuyên và thực hiện tái giám sát đến cùng. Bên cạnh đó, các ban của HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát chuyên đề theo hướng chọn các nội dung trọng tâm, các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm và kịp thời báo cáo đề xuất Thường trực HĐND tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng để có sự chỉ đạo, định hướng...Bên cạnh đó, hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn của thành viên UBND mới chỉ tập trung tại kỳ họp, chưa tổ chức được nhiều phiên chất vấn, giải trình tại các Hội nghị của Thường trực HĐND. Việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan chịu giám sát chưa thực sự nghiêm túc, đầy đủ do không có chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc chậm thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND.

ĐC.222

05. Hạ Linh. Kịp thời giải cứu chủ quán spa bị bạn trai dùng dao khống chế, bắt giữ//An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 06 tháng 12. - Tr.15.

Ngày 05/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã giải cứu thành công 2 phụ nữ bị đối tượng Nguyễn Văn Đệ khống chế, đe dọa. Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 8 giờ ngày 04/12/2023, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị Nguyễn Diệu T (sinh năm 1991, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang), Nguyễn Văn Đệ (sinh năm 1988, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) đã mang theo 1 con dao đi vào quán spa của chị T, bắt giữ, khống chế chị T. Đối tượng Đệ đã khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có chị H (quê ở huyện Khoái Châu) là nhân viên của quán nên cũng bị giữ cùng chị T. Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Văn Giang, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, huy động các lực lượng nghiệp vụ triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Đệ đã mở cửa để chị H ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục dùng dao đe dọa, khống chế chị T. Đến 19 giờ cùng ngày, lợi dụng đối tượng sơ hở, các lực lượng đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng Đệ, giải cứu thành công, đảm bảo an toàn cho chị T. Hiện cơ quan cảnh sát điều

tra Công an huyện Văn Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đệ theo quy định của pháp luật.

ĐC.226

06. Hạ Linh. Đâm trọng thương người đi đường vì tưởng nhầm là đối thủ//Báo An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 01 tháng 12. - Tr.15.

Công an huyện Kim Động, cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan điều tra, ngày 26/11/2023, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của anh P (sinh năm 2005, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) về việc vào tối cùng ngày, anh P cùng bạn là anh H đang chờ nhau bằng xe máy đến khu vực gần cầu Xi, thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh thì bắt gặp một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí gồm phóng lộn, dao... Mặc dù không quen biết hay có mâu thuẫn gì trước, nhưng nhóm thanh niên trên liền đuổi theo, cầm phóng lộn đâm, chém vào người anh P. Trong lúc điều khiển xe bỏ chạy, anh H đã va vào cửa cuốn nhà dân dẫn đến mất lái, ngã xe, bị gãy gập bàn tay phải. Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định và bắt tạm giam 6 đối tượng trong nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh, gây thương tích cho anh P và H. Trong đó 5 đối tượng có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Kim Động và 1 đối tượng ở thành phố Hưng Yên. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng gồm 2 cây đinh ba, 1 phóng lộn và 1 đoạn dao. Bước đầu các đối tượng khai nhận mang theo hung khí đi “xử lý” người lạ mặt đã chửi mình hôm trước. Khi thấy anh H và P, các đối tượng tưởng là nhóm đối thủ nên đuổi theo, đâm, chém, gây thương tích.

ĐC.226

07. Thủy Hà. Toàn tỉnh Hưng Yên có 253.390 người tham gia BHXH//Báo Lao động. - 2023. - Ngày 07 tháng 12. - Tr.4.

BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 253.390 người tham gia BHXH; 230.892 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 1.143.196 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT lũy kế đến tháng 10 lên tới trên 5.031 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đến hết tháng 10, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 7.993 người hưởng chế độ BHXH một lần...Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp giúp giảm thiểu tình trạng chậm đóng bảo hiểm kéo dài. Theo đó, 10 tháng năm 2023, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 191 đơn vị; ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra 174 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị truy nộp trên 33 tỉ đồng, trong đó số tiền chậm đóng được các đơn vị nộp trong quá trình thanh tra là trên 26 tỉ đồng...

ĐC.265

KINH TẾ

08. Ngọc Thủy. Nhộn nhịp làng hoa Xuân Quan//Kinh tế nông thôn. - 2023. - Ngày 05 tháng 12. - Tr.12.

Làng nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang có gần 200 ha đất canh tác với khoảng 1.300 hộ chuyên canh trồng hoa. Từ xã thuần nông, Xuân Quan vươn mình trở thành vùng trồng hoa nổi tiếng. Khác với các làng hoa ở khu vực phía Bắc thường trồng theo luống, đánh đất trồng cây xuống ruộng, Xuân Quan lại chọn hướng đi riêng, trồng hoa trong chậu, hoa giỏ treo, hoa thảm, cây trang trí nội, ngoại thất... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan bắt đầu hình thành từ năm 2003 và đến năm 2017 chính thức được công nhận là làng nghề. Những năm gần đây, làng nghề trồng hoa phát triển khá mạnh, thu nhập bình quân khoảng 700 - 800 triệu đồng/ha canh tác. Theo số liệu thống kê, tổng lợi nhuận từ nghề trồng hoa, cây cảnh của xã trong năm 2022 đạt trên 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương cũng như các địa phương khác về làm thuê với thu nhập bình quân 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

ĐC.424.7